

ชี้แจงกรณีเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรมคุมประพฤติ

ตามที่กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รวมจำนวนทั้งหมด 26 อัตรา และได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ทั้ง 3 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 และได้กำหนดการมารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไป นั้น

กรมคุมประพฤติได้ตรวจสอบพบว่า ผลรวมของคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) กับคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ หรือสัมภาษณ์และวิ่ง) มีความคลาดเคลื่อนในส่วนของการให้น้ำหนักคะแนนเพื่อจัดลำดับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่ง ก.พ. กำหนดให้มีคะแนน รวมทั้งหมด 300 คะแนน แบ่งเป็น ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) 200 คะแนน และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ หรือสัมภาษณ์และวิ่ง) 100 คะแนน คือ ต้องนับเป็นสัดส่วน 67% + 33% ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

แต่ปรากฏว่า ผู้รับผิดชอบในการประมวลข้อมูลได้คิดสัดส่วนคะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ข้อเขียนจาก 200 คะแนน เป็น 100% เพื่อคำนวณร้อยละและตัดผู้สอบแข่งขันที่ได้สัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 60 ออกตามเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนด จากนั้นนำตัวเลขที่เป็นค่าร้อยละดังกล่าวไปรวมกับ คะแนนภาคความเหมาะสม ทำให้คะแนนรวมคิดเป็นสัดส่วน 50%+ 50% ซึ่งไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของ สำนักงาน ก.พ. ทำให้การจัดลำดับผู้สอบแข่งขันได้เปลี่ยนแปลงไป **ทั้งนี้ ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวไม่กระทบ ต่อคะแนนในการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และคะแนนสอบภาคความเหมาะสม ของผู้สอบแข่งขันได้** ดังนั้น เพื่อให้การจัดลำดับผู้สอบแข่งขันได้มีความถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.พ. กรมคุมประพฤติจึงได้ยกเลิกประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 และประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ปรากฏตามประกาศกรมคุมประพฤติ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวและรับการบรรจุตามวันและเวลา ในประกาศ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ <http://www.probatation.go.th> หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

หากผู้ใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 089-2026587 และนางสาวขวัญเรือน หนูชู หัวหน้ากลุ่มบริหารอัตรากำลัง หมายเลขโทรศัพท์ 081-8494220